

Số: 247/BC-UBND

Phong Thổ, ngày 16 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025

Thực hiện Công văn số 1578/UBND-VX ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả triển khai Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. UBND huyện Phong Thổ báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ ÁN

1. Công tác tham mưu văn bản, chỉ đạo

Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn, UBND huyện Phong Thổ đã nghiêm túc tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn về thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của cấp trên theo quy định. UBND đã ban hành kế số 306/KH-UBND ngày 09/4/2019 về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

Hằng năm, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

2. Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng

Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục: Tất cả người dân trên địa bàn huyện đặc biệt là các gia đình có Trẻ em từ 0 đến 8 tuổi.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục: Luật trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; công tác trang bị kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội...

Các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục: tuyên truyền trên hệ thống loa FM; các cuộc họp bản, tổ dân phố, ...

Kết quả tác động đối với nhận thức và hành động của trẻ em trong nâng cao kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tác động đối với gia đình, nhà trường và xã hội về chăm sóc toàn diện cho trẻ em.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ chăm sóc trẻ em của huyện tại 17/17 xã, thị trấn với tổng số 256 lượt người tham gia như: công chức văn hóa xã hội cấp xã và các trưởng bản, tổ dân phố, người làm công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, gia đình, trẻ em về vị trí vai trò của trẻ em, về quyền trẻ em.

4. Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi

Hàng năm, UBND huyện giao các cơ quan liên quan theo đúng chức năng và nhiệm vụ của ngành tư vấn, hướng dẫn cho các bà mẹ trong thời kỳ mang thai đảm bảo cho các bà mẹ được khám thai, tiêm phòng trước sinh; tư vấn cho các bà mẹ chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ sau khi sinh; triển khai sàng lọc trước sinh và sơ sinh phát hiện các dị tật và có hướng xử lý phù hợp; tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai; hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học về kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ đến 8 tuổi; thời điểm học tập quan trọng của trẻ em thuộc nhóm tuổi này, cơ hội phát triển toàn diện và học tập trong những năm đầu đời, các kỹ năng đảm bảo an toàn tính mạng, hỗ trợ phát triển tâm lý, tinh thần cho trẻ đến 8 tuổi, hỗ trợ đưa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào sinh hoạt tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh được phát triển toàn diện về kỹ năng tạo môi trường an toàn đảm bảo tính mạng, thân thể của trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau.

5. Công tác phối hợp liên ngành hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - TB&XH phối hợp, Phòng Giáo dục - Đào tạo, các ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác trẻ em trên địa bàn, đặc biệt quan tâm hỗ trợ chế độ, vận động nguồn lực xã hội hóa từ các cá nhân tổ chức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em...

Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em mầm non, tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số. Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá nhu cầu về dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em.

6. Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Đề án, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em

Công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi hỗ trợ Đề án được thực hiện lồng ghép cùng với các kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát có quan liên quan. Qua kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện các chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, vận động nguồn lực đảm bảo theo quy định; kịp thời phát hiện và tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

Huyện Phong Thổ luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, đặc biệt về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em...; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn; phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học; thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; tăng cường truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để mọi trẻ em, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Các mục tiêu đã đạt được như sau:

- Trên 85% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- 80% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- 85% các xã, thị trấn xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Trong những năm qua công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về tầm quan trọng của sự phát triển bộ não của trẻ trong giai đoạn đầu đời; được cung cấp các dịch vụ toàn diện theo nhu cầu cho trẻ em từ 0 đến 8 tuổi về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

III. NGUỒN THỰC HIỆN

Trong những năm qua nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được huyện bố trí lồng ghép kinh phí thực hiện trong các lĩnh vực về giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các trường, lớp đáp ứng nhu cầu cầu dạy và học...

IV. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

1. Khó khăn, vướng mắc

Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc tổ chức thực hiện kế hoạch. Không có kinh phí hỗ trợ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động và khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện.

Một số gia đình vùng sâu, vùng xa chưa thực sự quan tâm đến con em mình.

2. Nguyên nhân

Nguồn kinh phí hỗ trợ chủ yếu là lồng ghép từ các chương trình, chưa có nguồn thực hiện riêng cho Đề án. Một số xã việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản chưa sâu rộng, chưa thường xuyên liên tục, theo dõi, giải quyết những vướng mắc theo dõi, giải quyết những vướng mắc chưa được thường xuyên.

Tỷ lệ hộ dân làm nghề nông nghiệp lớn, thu nhập chưa ổn định, cuộc sống còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến sự quan tâm đối với trẻ em; còn bị ảnh hưởng tư tưởng trọng nam, do đó nhiều trẻ em gái, trẻ em khuyết tật chưa được quan tâm đúng mức.

3. Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị Trung ương có văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện Đề án và hỗ trợ kinh phí.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TBXH;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, phòng ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim